

อาทิตย์ ติเมวลา  
ฝ่ายสำนักพิมพ์ อ.ส.ท.

# มีเงินอย่างเดียวยังไม่ได้นะ...



▲ ที่มา: <http://www.dannychoo.com/en/post/25959/Japan+Lucky+Bag.html>

**สวัสดี** เพื่อนๆ ชาว TPA News ทุกคนครับ ช่วงปีใหม่แบบนี้เอาจริงๆ ก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่โบนัสของแต่ละบริษัทออกใช้ใหม่ครับ เป็นช่วงที่เราๆ ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันมากที่สุดช่วงหนึ่งของปี ไม่ได้รอฤกษ์รวยอะไรหรอก รอว่าจะใช้โบนัสทำอะไรดีต่างหาก และร้อยทั้งร้อยก็ต้องซื้อปิ้งย่างให้สาแก่ใจการทำงานมาอย่างหนักตลอดทั้งปี ใครที่ไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นในช่วงปีใหม่อาจจะพิเศษกว่าที่อื่นๆ นิดหนึ่งตรงที่ว่า เขาจัดกิจกรรมพิเศษรองรับขาซื้อเป็นประจำทุกปีใหม่ กิจกรรมที่ว่าก็คือ "ถุงโชคดี" นั่นเองครับ เรียกได้ว่ามีเงินอย่างเดียวยังไม่ได้นะ ต้องเฮงด้วย (เอาสิ)

คอนเซ็ปต์ของถุงโชคดี หรือ 福袋 (Fukubukuro) เริ่มมาตั้งแต่ปลายสมัยเมจิ โดยห้างกินซ่ามีชื่อเสียงเป็นผู้ริเริ่ม แล้วก็แพร่กระจายออกไปในบริบทวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างร้านซานริโอของสหรัฐอเมริกาเองก็ใช้คอนเซ็ปต์นี้ในช่วงปีใหม่อีกเช่นกัน ถุงโชคดีเป็นถุงกระดาษที่ปิดสนิทสินค้าของแต่ละร้านค้า ซึ่งนำมาวางจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 30-80% เลยทีเดียว (จะว่าไปก็เป็นกุศโลบายของทางร้านในการนำสินค้าที่กำลังจะตกุ่นมาเหลหลังขายนั้นแหละครับ แต่

มันก็น่าตื่นเต้นอยู่ดี) ของบางชิ้นมีมูลค่าสูงกว่าราคาป้าย (ของถุงหลายเท่าตัวก็มี แต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือเลือกของข้างในไม่ได้ ในที่นี้คือเลือกสี เลือกลาย เลือกอะไรไม่ได้เลยนอกจากเลือกราคาถุง... เอาละสิ จะโชคดีไม่โชคดีมันขึ้นอยู่กับเมเนเจอร์หลังจากที่ซื้อถุงไปแล้วต่างหาก ของในถุงก็คือสินค้าของแต่ละร้านค้าอย่างที่บอกไปครับ สมมติว่าถ้าเป็นร้านขายของวัยรุ่น ช้างในถุงก็อาจจะเป็นสินค้าที่ทันสมัยเอาใจวัยรุ่นหน่อย ถ้าเป็นร้านรองเท้า ช้างในถุงก็อาจจะเป็นรองเท้าราคาแพงๆ หรืออย่าง Apple Store ที่สาวกหลายคนลงทุนลงแรงไปต่อคิววัดดวงกับถุงโชคดี ถ้าโชคดีจริงๆ ก็อาจจะได้ iPad Pro มาครอบครองกันเลยทีเดียว ส่วนกรณีของร้านค้าเล็กๆ ที่ขายสินค้าไม่แรงไม่เทรนด์มาก พวกของกินของใช้ ถุงโชคดีของร้านก็นำสินค้าที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจ และเป็นประโยชน์แก่ลูกค้ามาใส่ไว้ บางร้านอาจมีการเพิ่มของชำร่วยเล็กๆ น้อยๆ อย่างกระเป๋าใส่เหรียญหรืออะไรน่ารักๆ จุ่มจิ้มเพิ่มเข้าไปด้วย จะว่าไปอารมณ์เหมือนซื้อหวยเหมือนกัน จะใช้เงินที่ก็ต้องมาลุ้นกันปีสภาวะติดขัดอีกคนรวยเข็ง เคยมีโอกาสผ่านไปร้านค้าที่จัดกิจกรรมถุงโชคดีกับเขา



▲ ที่มา: <http://notesofnomads.com/lucky-bags-japan/>

เหมือนกัน แต่บอกตามตรงนะครับว่าไม่กล้าเสี่ยง ถึงหลายเสี่ยงจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากแค่ไหน แต่สำหรับคนไม่มีดวงในเรื่องแบบนี้ อย่างข้าพเจ้าขอไม่ลุ้นดีกว่า โชคร้ายในโชคร้าย เข้าใจใช่ไหมครับ

แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ควรถูกค้นหา นั่นก็คือ ถุงโชคร้าย หรือที่เรียกกันว่า 不幸袋 (Fukoubukuro) คือจะว่าโชคร้ายก็ไม่เชิงนะครับ แค่มันไม่ถูกใจ+ไม่ลุ้นเลยแค่นั้นเอง ถุงที่ว่านี้เป็นยังไง ในขณะที่ถุงโชคร้ายมีของดีของเด่นของร้านค้าต่างๆ อยู่ข้างในให้ได้ลุ้นกัน ถุงโชคร้ายจะถูกบรรจุด้วยความธรรมดา คือของข้างในไม่ได้มีความหวือหวาหรือความพิเศษจนต้องร้องโอ้โฮทันทีที่เปิดดู แต่เป็นของธรรมดาๆ ของร้าน แต่ที่อาจจะดีหน่อยก็คือว่าของชิ้นนั้นๆ ถูกนำมาขายในราคาถูกมากๆ ราว 500-1,000 เยน อะไรแบบนี้ครับ (แค่นี้ก็ดีแล้วนะ เอาจริง...) แต่คนมีสตางค์อย่างเราคาดหวังสูงครับ

จ่ายเงินทั้งที ขอแบบเต็มที่ เต็มๆ คุ้มค่ากันหน่อย ถึงจะเลือกอะไรไม่ได้ก็เถอะ ทั้งนี้ทั้งนั้น สมัยนี้เรื่องของถุงโชคร้ายนี้น่าจะค่อยๆ น้อยลงแล้วมั้งครับ เพราะเห็นเว็บไซต์บางเว็บถึงขั้นทำวิจัยกันเลยทีเดียว ว่า ทำอย่างไรถึงจะได้ถุงโชคร้ายที่โชคร้ายจริงๆ แต่ในความโชคร้ายนี้คือการเตรียมพร้อมมาแล้ว ไม่ว่าจะสำรวจร้านค้านั้นๆ สำรวจขนาดหรือสีส้น ของสินค้ากันล่วงหน้าเลยทีเดียว แต่มันก็ช่าง โหมกแก ทำไมต้องจริงจังเบอร์นี้ ชนลุกไปอีก

ญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นญี่ปุ่นอยู่วันยังค่ำ ทำอะไรต้องมีคอนเซ็ปต์ที่แยบยล ดูน่ารัก ไม่กระโตกกระตาก ยิ่งกับเทศกาลจ่ายเงินที่รุนแรงที่สุดของปีอย่างช่วงปีใหม่ด้วยแล้วยิ่งเหมือนกับมาวิ่งราวกระเป๋าสตางค์เราเข้าไปอีก งานนี้พูดได้คำเดียวว่า “รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก” จะโทษใครได้ T T 